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ผลการพิจารณา 
 
กองทัพบก           ๔๘,๗๐๘,๙๓๓,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาภาพรวมของกองทัพบก ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กองทัพบกมีแนวคิดอย่างไรในการลดก าลังพลลงให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเห็นว่าควรจะมีก าลัง
พลเท่าใด และเห็นด้วยหรือไม่ที่กองทัพต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศและต้องไม่ปฏิบัติหน้าอ่ืนที่ไม่ใช่
ภารกิจของกองทัพบก 
 - ขอสอบถามว่าเพราะเหตุใดกองทัพบกถึงต้องมีงบประชาสัมพันธ์ 
 - กรณีของทหารเกณฑ์ต้องรับสมัครคนที่สมัครใจซึ่งจะได้บุคลากรที่เต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ มีระยะเวลาในการเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
 - กรณีเครื่องบิน Gulfstream G500 เป็นเครื่องบินที่ใช้ในทางธุรกิจ ไม่ใช่ไว้ปฏิบัติภารกิจทางทหาร  
มีความจ าเป็นอย่างไรที่ต้องซื้อเครื่องบินดังกล่าว 
 - กรณีรายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นงบลงทุนที่มาจากเงินกู้ จ านวน ๖ แสนกว่าล้านบาท ท าให้
หน่วยงานทุกหน่วยปรับรายจ่ายประจ าเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งไม่เห็นด้วย 
 - กองทัพบกได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๐๗,๐๐๐ ล้านบาท อ านาจในจัดซื้อจัดจ้างของ 
ผู้บัญชาการทหารบก มีมากน้อยเพียงใด 
 - กรณีที่ราชพัสดุที่เป็นของกองทัพบก จ านวน ๔ ล้านไร่ ขอให้จัดสรรพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้
ประชาชนที่ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน 
 - ขอสอบถามผู้บัญชาการทหารบกมีความเห็นอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
 - กรณีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ ในการเปลี่ยนอุดมการณ์หรือความเชื่อของคนนั้นไม่ควรจะ
เปลี่ยนแต่ควรเปลี่ยนวิธีการโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 - กรณีปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (IO) ทราบหรือไม่ว่ากองทัพมีงบประมาณที่ใช้เพ่ือปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร หากทราบท าไมถึงชี้แจงในชั้นคณะกรรมาธิการว่าไม่ทราบ ซึ่ งถ้าหากไม่ทราบผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ภารกิจนี้โดยพลการใช่หรือไม่ และงบประมาณน ามาจากท่ีใด ตลอดจนการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (IO) ยังมี
อยู่หรือไม่หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ายังมีอยู่ใช้งบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนเท่าใด 
 - กรณีสิทธิในการเลือกตั้งของทหารเกณฑ์ เนื่องจากทหารเกณฑ์ที่เข้ารับประจ าการแล้วนั้นต้องย้าย
ทะเบียนบ้านมายังหน่วยต้นสังกัด จะแก้ไขอย่างไรกรณีที่ย้ายมาก่อนไม่ถึง ๑ ปี ท าให้หมดสิทธิในการเลือกตั้ง 
และจะเกิดความสับสนในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้พิจารณาในประเด็นดังกล่าว 
 - กรณีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2479 ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในเขตราชการ
ทหาร แต่มีข้อยกเว้นในมาตรา ๓ ก าหนดว่าถึงจะไปประกาศเขตหวงห้ามแล้วก็ตาม ได้ระบุว่าที่ใดที่มีที่ดินของ
ราษฎรอยู่อาศัยหรือท ากินไม่ถือเป็นเขตหวงห้าม ดังนั้นจึงขอให้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่มีพ้ืนที่แปลงเดียว 
 - ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของทหาร ตลอดจนให้สนับสนุนงบประมาณด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 - กรณีระเบียบบ้านพักที่อนุญาตให้บุคคล ๔ ประเภทเข้าไปอยู่อาศัย คือ ครอบครัวผู้ที่ เสียชีวิต  
ผู้พิการ ผู้ท าประโยชน์ และผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคากรของทหารเข้าในกรอบทั้ง ๔ ประเภททั้งหมด ขอให้มี
การทบทวน 
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 - การปฏิรูปกองทัพเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตย มีแนวทางในการปฏิรูปหรือไม่เพ่ือให้อยู่ในกรอบของ
ประชาธิปไตยท่ีเป็นกองทัพของประชาชนอย่างแท้จริง หากมีมีความเห็นอย่างไรในประเด็นดังกล่าว 
 - กรณีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) มีวิธีการรับสมัครและคัดเลือกอย่างไร และมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณหรือไม่จึงท าให้ไม่สามารถที่รับนักศึกษาวิชาทหารได้ท้ังหมด 
 - กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีรายงานผู้สอบบัญชีของกองบัญชาการกองทัพบกที่มีความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขว่ามียอดงบประมาณรวม ๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ๓,๙๘๔ ล้านบาท 
อุปกรณ์ ๖๗๙ ล้านบาท และอาคาร ๒๓๐ ล้านบาท ไม่ได้ล้างบัญชีพักทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่าได้จ่ายเงินไป
แล้ว และมีได้สองกรณีเท่านั้น คือ ไม่มีใบเสร็จกับไม่ได้ด าเนินการจริง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่รับรอง
งบประมาณในส่วนดังกล่าว ขอให้ชี้แจงในประเด็นนี้ 
 - กรณีบัญชีเงินสดฝากธนาคาร จ านวน ๑๕๙,๐๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ในงบการเงิน แต่ดอกเบี้ยในงบการเงิน
มีเพียง ๒,๐๐๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด 
 - กรณีบ้านพักทหารทุพพลภาพ การเคหะแห่งชาติมีบ้านพักให้เช่าในราคาถูกซึ่งสามารถประหยัด
งบประมาณในการก่อสร้างได้ 
 - กรณีภูมิศาสตร์การเมืองโลกจะกระทบกับภูมิศาสตร์การเมืองในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ถ้ามี
ผลกระทบผลของการมีมหาอ านาจมีความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกองทัพบกได้ มี
การเตรียมการอย่างไร 
 - ข้อจ ากัดของงบประมาณในอีก ๒ - ๓ ปีข้างหน้า กองทัพบกจะเตรียมการพร้อมรบที่มีความยึดโยงกับ
ภูมิศาสตร์การเมืองโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไร และความพร้อมในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทย
ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณมีแนวทางและความพร้อมอย่างไร 
 - กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าในด้านงบบุคลากรเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มีเป้าหมายหรือแนวทางที่จะ
ลดลงอย่างไร และงบบุคลากรในปัจจุบันมีจ านวนเท่าใด 
 - ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดหาสะพานยุทธวิธี เนื่องจากที่กองทัพบกเข้าชี้แจงกับคณะอนุ
กรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาฯ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ และคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใน
ส่วนของเอกสารที่ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นเพราะเหตุใดจึงมีรายละเอียดการโอน
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผล แต่ในคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาฯ คณะ
อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ไม่มีข้อมูลดังกล่าวเพราะเหตุใด 
 - มีหลักการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือไม่ที่สามารถท าให้ทหารเกณฑ์ท่ีได้ปลดประจ าการแล้วได้มีอาชีพที่
จะด ารงชีวิตต่อไป 

- กองทัพบกได้มีการร่วมก าลังในการช่วยเหลือภัยพิบัติในภาคใต้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตอัน
ดามัน 

- กรณีขอให้สนับสนุนการเปิดด่านการค้าชายแดนในจังกวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีที่จะส่งเสริมทาง
การค้าของประเทศ 

- ขอให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อรถยานเกราะล้อยาง จ านวน ๙๐๐ ล้านบาท 
- ขอให้ด าเนินการในการสร้างสนามกีฬากองทัพบก (สนามฟุตบอล) อย่างเปิดเผยโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - กรณีผู้บัญชาการทหารบกมีความเห็นอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอชี้แจงว่า ต้องเป็นทหารที่มี
ประชาธิปไตย ไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับประชาชน ทหารก็คือประชาชน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นได้มีการหารือกับ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดว่าในการมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
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รัฐธรรมนูญ และได้หารือกันว่าไม่ควรที่จะได้รับเงินเดือนจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากเป็นข้าราชการ
ประจ าและได้รับเงินเดือนสองทางจึงได้คืนเงินเดือนที่ได้จากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นเรื่องที่ไม่คัดค้านในฐานะประชาชนและในฐานะข้าราชการ เนื่องจากเป็นกลไกทางการเมือง ที่จะต้องเสนอ
ผ่านกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
 - กรณีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ดีขึ้นหรือไม่นั้นต้องดูจากสถิติจากเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ต้องการให้มีการใช้ความรุนแรง ประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้นั้นเกิด
จากการเอาชนะทางความคิดและความเชื่อ ในความคิดยังสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้แต่ความเชื่อนั้นต้องใช้
ระยะเวลา 
 - กรณีที่ดินของกองทัพบกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ได้คืนที่ดินไปจ านวน ๒ ล่านไร่ ปัจจุบันครอบครองอยู่ไม่เกิน ๔ ล้านไร่ และได้ด าเนินการทยอยคืนอยู่
เพ่ือให้ประชาชนได้ท ากิน แต่บางพ้ืนที่ต้องสงวนไว้เพ่ือการซ้อมรบตามภาคต่างๆ แต่ในพ้ืนที่ซ้อมรบนั้นยังใช้
ประชาชนเข้ามาท าการเกษตร  
 - กรณีการเกณฑ์ทหารจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการสมัครมากขึ้นและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียม  
ซึ่งจะมีแนวโน้มในการสมัครใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 - กรณีบ้านพักให้ผู้ที่ เกษียณอายุราชการ จ านวน ๓ ,๐๐๐ – ๔ ,๐๐๐ ราย ซึ่งจะท าให้ประหยัด
งบประมาณในการก่อสร้างใหม่ อย่างไรก็ตามงบประมาณในการซ่อมบ ารุงรายปียังคงต้องมีอยู่ 
 - กรณีกองทัพบกจะเตรียมการพร้อมรบที่มีความยึดโยงกับภูมิศาสตร์การเมืองโลกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกอย่างไร ซึ่งกองทัพต้องเป็นประชาธิปไตยและกองทัพที่เข้าใจบริบททางการเมืองในยุคใหม่ ภูมิศาสตร์
การเมืองโลกมีความขัดแย้งของมหาอ านาจอย่างเห็นได้ชัดกรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในแต่ละ
ประเทศที่มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นทุกคนต้องการเอาตัวรอด ทุกประเทศต้องเอาตัวรอดก่อน เช่ นเดียวกับ
ประเทศไทย จึงน ามาสู่การปรับลดงบประมาณจากทุกกระทรวงทุกภาคส่วนเพ่ือที่จะช่วยเหลือประชาชน  
แต่ในประชาคมโลกนั้นจะเห็นได้ว่าระหว่างมหาอ านาจสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน  รัสเซียและสหภาพยุโรป  
มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความขัดแย้งจะส่งผลกระทบกับกองทัพไทยหรือไม่นั้น กองทัพเป็นหน่วยงานด้านความ
มั่นคงซึ่งผู้น าเหล่าทัพมีวันที่เกษียณอายุราชการซึ่งผู้น าเหล่าทัพแต่ละรุ่นในอดีตได้ด าเนินการเป็นไปตาม
สถานการณ์โลก ต่อมาสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอ านาจภูมิศาสตร์การเมืองโลกเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
สิทธิเสรีภาพ ซึ่งไม่ขายยุทโธปกรณ์ให้กองทัพไทยที่เป็นท่าทีในการตอบโต้ของประชาธิปไตยให้เห็น กองทัพจึงต้อง
ซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศอ่ืน เช่น ประเทศจีน รัสเซีย แต่ในเรื่องความสัมพันธ์และการฝึกมีความสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่องกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีท่าทีที่ดีมากขึ้นกับประเทศไทยทั้งในมุมมองด้ านประชาธิปไตยและความ
ช่วยเหลือทางกองทัพ 
 - กรณีปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (IO) เป็นการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารและการบริหารสื่อ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ โฆษณาชวนเชื่อ เปลี่ยนแปลงแนวคิดของฝ่ายตรงข้ามในสนามรบ ในภาวะปกติกองทัพบกได้
น าองค์ความรู้บางส่วนโดยเฉพาะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาใช้ในการสนับภารกิจหลักของกองทัพบกซึ่ง
ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญคือการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงภายในประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง เป็นต้น โดยใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นการน าเสนอต่อสาธารณชน เป็นการกระตุ้นการรับรู้การเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อรัฐบาล ซึ่งกองทัพบกได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆ ขอยืนยันว่ากองทัพบกไม่มี
การด าเนินการใดๆที่โจมตีสร้างความด้อยค่าและสร้างความเกลียดชังหรือสร้างความแตกแยกในสังคมไทยอย่าง
แน่นอน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทัพบกเป็นกลไกหนึ่งในการจัดท าสัญญาประชาคม ๑๐ ข้อ เพ่ือน าไปสู่ความ
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ปรองดองแห่งชาติ มีการเดินทางไปทั่วประเทศเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน เพราะฉะนั้น กองทัพบก
ด าเนินการเพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกรวมทั้งแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารทางภัยพิบัติต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมตัวและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้น และ
กองทัพมีงบประมาณที่ใช้เพ่ือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า ไม่มีการตั้งงบประมาณใน เรื่อง
ดังกล่าวแต่อย่างใด มีเพียงแต่การตั้งงบประมาณอยู่ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพพร้อมรายจ่าย
อ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาทางทหาร งบการยุทธการ จ านวน ๒๔ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่ใช้ใน
การฝึกและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารและการฝึกเกี่ยวกับบริการข่าวสารเท่านั้น 
 - กรณีข้อมูลรายละเอียดที่ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ เนื่องจากส่งรายละเอียดตามที่คณะอนุ
กรรมาธิการได้ขอรายละเอียด ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาฯ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ไม่ได้
ขอให้ส่งเอกสารในข้อมูลดังกล่าว 
 - กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีรายงานผู้สอบบัญชีของกองบัญชาการกองทัพบกที่มีความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขว่ามียอดงบประมาณรวม ๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท ไม่ได้ล้างบัญชีพักทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่มี
ใบเสร็จหรือไม่ ได้ด าเนินการจริง โดยการล้างบัญชีทรัพย์สิน เกิดขึ้นตั้ งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
ซึ่งกองทัพบกเป็นสวัสดิการใหญ่ในการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแต่ละในระดับนั้นจะมีปัญหา ดังนั้น ล้าง
บัญชีพักทรัพย์สินเรื่องจากตรวจรับใบส าคัญในการช าระเงินครบถ้วนทั้งหมด ซึ่งในระบบ GFMIS ในการล้างบัญชี
ทรัพย์สินในระบบเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจจึงท าให้มีการค้างที่ไม่ได้ล้างบัญชีพักทรัพย์สินโดยเฉพาะบัญชีที่
เกี่ยวกับการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามได้มีการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าและให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในสิ้น
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 - ส่วนกรณีบัญชีเงินสดฝากธนาคาร จ านวน ๑๕๙,๐๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ในงบการเงิน แต่ดอกเบี้ยในงบ
การเงินมีเพียง ๒,๐๐๙,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากคลังซึ่งไม่มีดอกเบี้ย แต่ใน
อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินหมุนเวียนที่ฝากอยู่ในสถาบันการเงินจึงเกิดดอกเบี้ยในจ านวนที่มีดอกเบี้ยไม่มากนัก 
 - กรณีหลักการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือไม่ที่สามารถท าให้ทหารเกณฑ์ที่ได้ปลดประจ าการแล้วได้มี
อาชีพที่จะด ารงชีวิตหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 การคัดเลือกการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการหรือการเกณฑ์ทหารมีผู้สมัคร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันมีจ านวน ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนในพ่ีต่อไปนั้นได้หารือกับเสนาธิการทหารบกว่าจะไม่ใช้ค าว่าตรวจเลือกได้หรือไม่ซึ่งต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหากต้องการแก้ไขต้องแก้ไขในรัฐธรรมนูญ แต่ในฐานะกองทัพบกสามารถที่จะรับสมัคร  
พลทหารได้ควบคู่กับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการซึ่งจะด าเนินการต่อไป  
และระยะเวลาการเกณฑ์ทหารนั้นไปใช่จ านวน ๒ ปีทุกนาย บางนายมีคุณวุฒิหรือสมัครจะมีระยะเวลาในการ
เกณฑ์ทหารลดลงตามล าดับ และก่อนที่จะปลดกองประจ าการได้มีมีฝึกอาชีพในรูปแบบต่างๆ โดยร่วมมือกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 - กรณีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ต้องการที่จะรับนักศึกษาวิชาทหารที่จ านวนมากแต่ด้วย
ข้อจ ากัด โดยก าหนดด้วยแผนพัฒนาระบบก าลังส ารอง ปัจจุบันความต้องการในแต่ละปีที่กองทัพบกก าหนด
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ นาย มีนักเรียนนักศึกษามาสมัครจ านวน ปีละประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ นาย ในส่วนที่เกินมา
จ านวน ๓๐,๐๐๐ นายนั้น ในข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้เนื่องจาก ความพร้อมในเรื่อง
สุขภาพ มาตรฐานความพร้อมของสถานศึกษานักศึกษาวิชาทหาร และการก าหนดยอดทหารกองประจ าการ 
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
 - กรณีโครงการปรับปรุงระบบประปาหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในค่ายทหารเพ่ือโอนทรัพย์สินให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต้องเป็นฝ่ายลงทุน 
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 - ต้องให้ความส าคัญในการแนะแนวเรื่องการเป็นนักศึกษาวิชาทหารและการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาเยาวชนต่อไป 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ขอรายละเอียดรายการการซื้อกระสุน ทั้งหมด ๘ รายการ มีกระสุนใดบ้างที่เป็นครุภัณฑ์ และมี
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ใดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. ขอรายละเอียดงบประมาณเกี่ยวกับทูตทหาร และรถยนต์ทูตทหารที่จัดซื้อเป็นรถยนต์ประเภทใด 
 ๓. ขอรายละเอียดเงินนอกงบประมาณ มีที่มาของรายได้และแผนการใช้จ่ายอย่างไร 
 ๔. ขอรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบิน VIP กัลฟ์สตรีม 
 ๖. ขอรายละเอียดสเปคเพ่ิมเติมของโครงการจัดหาสะพานยุทธวิธี 
 ๗. ขอรายละเอียดงบบุคลากรในการลดก าลังพลจะลดลงอย่างไรในแต่ละปี และในแต่ละต าแหน่ง
งบประมาณเป็นเท่าใด 
 - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปรัดลดงบประมาณใน 
คณะอนุกรรมาการในแต่ละอนุว่าถูกปรับลดไปจ านวนเท่าใด แต่ละรายการปรัดลดไปจ านวนเท่าใด และ
กองทัพบกจะไปปรับลดในโครงการใดบ้างและโครงการดังกล่าวจะปรัดลดเท่าใด 
 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ขอรายละเอียดสัญญาที่กองทัพบกท ากับดุสิตธานี 
 ๒. ขอรายละเอียดที่กรมธนารักษ์มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ทวงเอกสารจาก
กองทัพบกว่ายังมีการจัดสวัสดิการกรณี พิเศษที่ยังไม่ได้ส่งให้กับ กรมธนารักษ์ เพ่ือท าเป็นเอกสารต่อไป  
ขอรายละเอียดทั้งหมดว่ายังมีอีกกี่รายการ 
 ๓. ขอรายละเอียดกองทุนสวัสดิการกองทัพบก มีสถานะอย่างไร ใช่นิติบุคคลหรือไม่ และวิธีการบริหาร
จัดการเป็นอย่างไร มีงบประมาณหรือไม่ 
 ๔. ขอรายละเอียดการคืนที่ดิน จ านวน ๒ ล้านไร่ คงเหลือ ๔ ล้านไร่ ใน ๔ ล้านไร่ที่เหลือจะสิ้นสุด
เมื่อใด มีแผนการด าเนินการต่ออย่างไร ในแต่ละปีจะลดลงเท่าใด 
 - นายนพดล พลเสน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการคืนที่ดิน จ านวน ๒ ล้านไร่ คงเหลือ ๔ ล้านไร่ ใน ๔ 
ล้านไร่ที่เหลือจะสิ้นสุดเมื่อใด มีแผนการด าเนินการต่ออย่างไร ในแต่ละปีจะลดลงเท่าใด 
 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ         ๖๘๐,๑๒๔,๙๐๐          บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                             -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - มีข้อเสนอแนะในเรื่อง Thai Water Plan ขอให้เพ่ิมรายละเอียด location ให้ชัดเจน เพ่ิมงบประมาณ
โครงการและให้ระบุชื่อผู้รับเหมาด้วยเพ่ือให้ง่ายแก่การตรวจสอบ ปัญหาเรื่องการสืบค้นควรให้มีความสะดวกมาก
ขึ้นและควรแสดงให้เห็นการด าเนินการในอนาคตเพ่ือให้เห็นภาพการจัดการลุ่มน้ าว่าเป็นอย่างไร และในการ
จัดการลุ่มน้ าอยากให้มีแผนลุ่มน้ าในอนาคต รายงานสรุปข้อมูลภูมิสารสนเทศรายจังหวัดรายภาค โดยการท าแผน
ลุ่มน้ าควรมีรายงาน EIA และผลการไหลของน้ า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และควรมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานน้ า
อย่างเป็นระบบ 



๗ 
 

 - ควรมีการควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับน้ าเพ่ือให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดย
ขอให้พิจารณาภารกิจที่มีความซ้ าซ้อนและการมีแอปพลิเคชั่นการติดตามงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ขอทราบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ก าหนดให้ท าผังน้ าให้แล้วเสร็จภายในสองปี หากด าเนินการไม่
แล้วเสร็จภายในก าหนดจะมีแนวทางอย่างไร 
 - ขอให้พิจารณากรณีภารกิจถ่ายโอนผังน้ าขนาดสองล้านคิวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี
แนวทางด าเนินการอย่างไรและใช้งบประมาณจากส่วนใดและขอเสนอให้กรมทรัพยากรน้ าด าเนินการในเรื่อง
ชลประทานขนาดเล็ก 
 - เห็นว่าควรท าแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และต้องมีแผนการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าขนาดใหญ่และมีการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ 
 - ขอทราบว่าในการศึกษางานวิจัยการเก็บน้ าหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรมีต้นทุนจ านวนเท่าใดและมีปัจจัย
ใดบ้าง 
 - ขอทราบเหตุผลที่ค่าส ารวจออกแบบและค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณที่
ผ่านมาและขอทราบความคืบหน้าของโครงการที่มีการเริ่มการด าเนินการไปแล้ว 
- หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านทรัพยากรน้ ามีอยู่แล้วในกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการของบประมาณของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส่วนใหญ่
จะเป็นงบเพ่ือการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาการออกแบบ หาก
ด าเนินงานไม่ทันหรือศึกษาแล้วพบว่าไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถด าเนินการได้จะท าอย่างไร 
 -  ตามพันธกิจของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้คือ การดูแลบริหารและขับเคลื่อนทรัพยากรน้ าทั้งประเทศ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลล าคลอง (คลองซอย คลองไส้ไก่) สามารถบูรณาการ 
การท างานด้วยกันได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ และช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรน้ า
ของประชาชนได ้
 - ศูนย์การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
พัฒนาจากส่วนกลางอย่างไร ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่  
 - ฐานข้อมูลลุ่มน้ าในระดับภูมิภาค และ ๒๒ ลุ่มน้ า ในส่วนของกลุ่มลุ่มน้ ายมเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม
ซ้ าซาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น  การสร้างเส้นทาง
การจราจรผันน้ า จนได้มีโครงการปรับปรุงคลองยมน่านเพ่ือให้ล าน้ าทั้ง ๒ สามารถถ่ายเทซึ่งกัน โดยก าหนด
แผนปฏิบัติการโดยใช้ระยะเวลา ๕ ปี (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยอยากสอบถามว่า การด าเนินแผนในโครงการ
ดังกล่าวเป็นภารกิจของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด้วยหรือไม่  
 - กลุ่มผู้ใช้น้ าเชิงพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานในการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่ม
ผู้ใช้น้ าทะเลหลวง แต่บางครั้งยังต้องรอระบบผังการบริหารจัดการน้ าของทางส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ขอ
สอบถามว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีกระบวนการในการบริหารการใช้น้ ามีหลักการ หรือแนวปฏิบัติ
อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้น้ าได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 - ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ด าเนินการด้านทรัพยากรน้ าหลายหน่วยงาน แต่การด าเนินงานของแต่ละส่วน
ราชการแล้วบางครั้งใช้งบประมาณไปแล้วใช้งานไม่ได้จริง เช่น การขุดบ่อบาดาล หากส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติสามารถเป็นหน่วยงานตรวจสอบการด าเนินงานได้ก็จะท าให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
 
 
 



๘ 
 

 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - แนวทางการจัดการลุ่มน ้า ทุกลุ่มน ้าจะมีโครงการส้าคัญประมาณ 3,000 โครงการ โดยจะเป็นโครงการ
เร่งด้วยที่ต้องด้าเนินการภายใน 2-3 ปี จ้านวน 557 โครงการ ใน 66 พื นที่หลัก ซึ่งจะเป็นโครงการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีแผนงาน แนวทางการศึกษาโครงการที่ชัดเจน โดยได้จ้าท้าค้าของบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ
ดังกล่าวผ่านไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ อนุกรรมการน ้าจังหวัด (มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ยังมีไม่เพียงพอซึ่งในปีงบประมาณถัดไปจะได้มีการขอกรอบ
อัตราก้าลังเพ่ิม 

 - ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ด้าเนินการด้านการบริหารจัดการน ้าเป็นหลัก ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลของแต่ละส่วนราชการทางหน่วยงานจะด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ  

 - การจัดตั งส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) อยู่ภายใต้ พรบ.น ้า ซึ่งจ้าเป็นที่ต้องมีกฎหมายลูก
ออกมารองรับเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และก้าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานส่วนราชการให้ชัดเจน ไม่
เกิดความซ ้าซ้อน 

 - การด้าเนินโครงการภายในจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับทราบโครงการ จ้านวน 2 ครั ง ครั งแรกช่วย
ประมาณเดือนเมษายน 2563 จ้านวน 43,961 แห่ง วงเงิน 31,000 ล้านบาท ซึ่งได้ด้าเนินการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบผ่านการพิจารณา 3 หมื่นกว่าแห่ง วงเงินประมาณ 24,000 ล้านบาท ที่มีความพร้อมได้แจ้งกลับไปที่
มหาดไทย เพ่ือดูว่าจะสามารถใช้งบเงินกู้ได้หรือไม่ 
 - การออกส้ารวจท้าผังน ้า ซึ่งเป็นตัวก้าหนดว่างทางน ้าใดจะเป็นทางระบายน ้า การแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ 
(เป็นแผนหลัก) จะก้าหนดเป้าหมาย และจะท้าแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดยมีการศึกษาการมีส่วนร่วมด้วย และจะ
ก้าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบให้ชัดเจน 

 - ปัญหาเขาหัวโลน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ร่วมกับกรมป่าไม ้
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอทราบว่าในรายงานงบบูรณาการน้ าในปี ๒๕๖๓ 
ได้มีการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน        ๓๗๑,๓๐๘,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                             -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบว่าประเทศไทยยังได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิตหรือไม่ และอุตสาหกรรมที่เกิดหลัง
สถานการณ์โควิดเห็นว่าประเทศไทยต้องมีฐานรายได้เป็นของประเทศเอง โดยขอทราบว่าอุตสาหกรรมใดที่
ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบประเทศอ่ืนและท่ีจะเป็นฐานรายได้ของประเทศ 
 - ขอทราบว่าบทบาทของหน่วยงานใน EEC เป็นอย่างไรและมีการวางแผนการปรับตัวอย่างไรเพ่ือดึงการ
ลงทุนในประเทศไทยในอนาคต 
 - เห็นว่าควรส่งเสริมการพัฒนา SME เพ่ือเชื่อมโยงมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ 
 - การส่งเสริมการลงทุนได้ให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนต่างชาติ อาทิ การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EEC ได้รับการยกเว้นภาษี ๑๓ ปี ซึ่งการให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนต่างชาติมาจนเกินไปอาจกลายเป็นช่องทางการ
หลบเลี่ยงภาษี  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรเชิญชวนนักลงทุนไทยให้ลงทุน
ภายในประเทศก่อนจะไปลงทุนในต่างประเทศ 



๙ 
 

 - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนคนไทย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ SME สามารถเข้าถึงการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในประเทศด้วย  
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอให้รายงานตัวเลขการลงทุนย้อนหลังในระยะเวลา ๑๐ ปีของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร 

 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ        ๑๑๗,๘๓๙,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - เห็นว่าการด าเนินการเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์จึงขอให้มีการด าเนินการโดยเน้นให้คนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 - ขอทราบว่าผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไรและค่า
เป้าหมายร้อยละ ๑๐ ในนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนจนส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ขอให้ชี้แจงว่า
นโยบายใดที่ได้รับการขับเคลื่อน และในตัวชี้วัดประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ขอทราบว่ามีแนวคิดอย่างไรและกลุ่มประชากรกลุ่มไหนมีสุข
ภาวะที่ดีข้ึนและใช้ตัวชี้วัดจากอะไร 
 - ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้บูรณาการการท างานร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ) ซึ่งท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสมัชชาที่อยู่
ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยขอให้มุ่งเน้นและพัฒนาในส่วนของสมัชชาด้านสังคมในเด็ก
และเยาวชน 
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)        ๑๕๙,๓๕๒,๐๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบการประเมิณสาขาวิชาชีพว่าเป็นอย่างไรและจะมีวิธีส่งเสริมคนที่ไม่ผ่านการประเมินอย่างไร 
 - ขอทราบว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจในการยกระดับสมรรถนะก าลังพลในปี ๒๕๖๔ จะสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่และวิธีการเพ่ิมเป้าหมายเห็นว่าต้องท ากิจกรรมกับชุมชนมากข้ึน 
  
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ     ๑๓๕,๐๘๑,๙๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - เงินที่รัฐอุดหนุนกองทุนหมู่บ้านมีจ านวนเท่าใดมีการเติบโตมากน้อยเพียงใดและกรณีที่มีหมู่บ้านบริหาร
ผิดพลาดจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 - ขอทราบว่าจ านวนหมูบ้านที่ไม่มีกองทุนหมู่บ้านมีจ านวนเท่าใดและหมู่บ้านที่เคยมีกองทุนหมู่บ้านแต่
ปัจจุบันไม่ได้มีแล้วจ านวนเท่าใด 



๑๐ 
 

  - การสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น เงินกู้ ๔ แสนล้านบาท ซึ่งหน่วยงานกลางเป็นคนจัดสรรงบประมาณ
ลงยังแต่ละหมู่บ้าน หากให้กองทุนหมู่บ้าน หรือผู้แทนหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้สะท้อนถึงความต้องการได้
อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การน างบประมาณไปใช้ก่อเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านและประชาชนมากที่สุด 
 - การบริหารกองทุนหมู่บ้านยังมีปัญหาบ้าง มีภาระหนี สินค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหานี อย่างไร 
ตลอดจนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีกลไกอย่างไรในการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
 - วัตถุประสงค์ในการจัดตั งกองทุนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการ
จัดการและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ท้าให้ประชาชนมีเงินทุนในการ
พัฒนาด้านต่างๆ แต่การดูแลเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปในแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแล ไม่
ทราบว่ามีการตรวจสอบ หรือกลไกการใช้เงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านหรือไม่ ตลอดจนมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหากเกิดปัญหาการทุจริตมายังหน่วยงานโดยตรงหรือไม่ 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอประมวลรายละเอียดของกองทุน
หมู่บ้าน บทวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ความล้มเหลว แยกเป็นชุมชน เมือง หมู่บ้าน และทหาร 
 - นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอให้รายงานผลการประเมินกองทุน
หมู่บ้านในปีล่าสุดและขอทราบว่ามีวิธีการประเมินอย่างไร 

 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)      ๑๗,๗๓๗,๘๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีโครงการต้นแบบ จ้านวน ๑,๐๐๐ ไร่ ต่อ ๓๐๐ คน ซึ่งเป็นจ้านวนที่น้อยมากจึงไม่สามารถกระจาย
ไปสู่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเพียงพอ เห็นว่าสามารถใช้พื นที่ของรัฐ เช่น พื นที่ป่าเสื่อมโทรม ของกรมธนา
รักษ์ สามารถใช้เช่าพื นที่ท้ากินในระยาวได้สามารถด้าเนินการได้หรือไม่ 
 - กรณีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนในการเสียสิทธิในที่ดินโครงการน้าร่อง ๕ ชุมชนมีที่ใดบ้าง และ
เสนอความเห็นว่าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินสามารถไปร่วมมือกับส้านักนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส้านัก
นายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากภายใต้งบประมาณของหน่วยงานที่มีจ้ากัดแต่พันธกิจหรือเป้าหมายมีจ้านวนมากจึงไม่
สอดคล้องกัน 
 - เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ได้ก าหนดให้เกษตรกรไม่มีที่ท ากินให้มี
ที่ท ากิน ซึ่งเป็นการก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรเป็นอย่างมากแต่ในรัฐธรรมนูญในฉบับอื่นๆ เกษตรกรจะต้อง
ยากจนเท่านั้นรัฐบาลถึงจะจัดสรรพ้ืนที่ให้ และการเกิดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้นมาจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ท าให้เกษตรกรต้องขายหรือจ านองที่ดินและเป็นลูกจ้างในพ้ืนที่ดินของตนเอง 
ซึ่งหากมีการน ากองทุนมาพยุงตลาดกับตราสารหนี้มาใช้กับธนาคารที่ดิน โดยน างบประมาณจ านวน ๔ แสนล้าน
มาเป็นกองทุน โดยข้อมูลจากกรมบังคับคดีมีที่ดินที่ถูกจ านองเป็นเงินจ านวน ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ย 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยส่วนใหญ่เจ้าหนี้จะเป็นสถาบันการเงินและน าไปขายทอดตลาดโดยไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หากธนาคารที่ดินมีกองทุนดังกล่าวและก าหนดกฎเกณฑ์โดยไปน าที่ดินในส่วนดังกล่าวให้เจ้าของ
ที่ดินด าเนินการต่อด้วยตนเองซ่ึงจะเป็นการช่วยเกษตรกรได้ 
 - กรณรี่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ได้ด าเนินถึงข้ันตอนใด 



๑๑ 
 

 - เสนอความเห็นว่าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินควรมีการรับจ้างในการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือลด
ภาษีและสามารถลดความเหลื่อมล้ าได้เป็นจ านวนมาก 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการ
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ จัดตั้งธนาคารที่ดินภายใน ๕ ปี ให้แล้วเสร็จ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการก าหนดหน่วยงานรัฐขึ้นมาเพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย
และคนยากจนพัฒนาชุมชนฐานรากให้เข้มแข็ง ซึ่งได้เริ่มขับเคลื่อนและด าเนินการอย่างจริงจังในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ 
โดยถือหลักการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนในจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน ๗ คนขึ้นไป และไป
ด าเนินการจัดหาและซื้อที่ดินของเอกชน ซึ่งให้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินที่เหมาะสมและสามารถท า
การเกษตรได้จริงโดยจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินซื้อขายจริงและตรวจสอบได้  ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการต่อยอดการท าการเกษตร ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่าที่ดินก่อนในระยะเวลา ๒ ปี จนกระทั่งมี
รายได้ดีขึ้นจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อในการผ่อนช าระ จ านวน ๓๐ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ บาท ในรูป
แปลงรวมโดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ส่วนจ านวนเกษตรกรรายเดี่ยวจะเป็นการป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของ
ตนเองที่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๑,๒๐๗ ราย รวมที่ดินจ านวน ๔,๕๒๑ ไร่ ซึ่งการ
เชื่อมโยงกับส้านักนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจะเป็นหน่วยที่
ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งขณะนี้ได้ก าลังจัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินเพ่ือให้มีอ านาจ
หน้าที่มากขึ้นตลอดจนสามารถที่จะร่วมมือกับภาครัฐต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นและให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชน 
 - กรณีร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ก าหนดให้บริหารจัดการที่ดินร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน เช่น กรมธนารักษ์มีจ้านวนที่ดินเป็นจ้านวนมากโดยให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นผู้เช่าเพ่ือให้
ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดิน และจะมีการน้าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือมาอุดหนุนตลอดจนก้าหนดให้มีอ้านาจใน
การเวนคืนที่ดินพื นที่การเกษตร ซึ่งในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ของส้านักงานบริหารจัดการที่ดินจะเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้าคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)    ๑๔๘,๑๖๔,๔๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีของส านักงานอุทยานการเรียนรู้  (TK Park) ควรเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าที่เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ น และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) การกระจายตัวยังเท่าเดิมและไม่ทั่วถึงในพื นที่ต่างจังหวัด 
 - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้าบลท้าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในการท้าภาค
เครือข่ายควรจะท้ากับภาคท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป้าหมายในการท้าภาคีเครือข่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเท่าใด 
 - กรณีต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้านวน ๒ แห่ง เป็นอย่างไร และเป้าหมายที่ผ่าน
มามีตัวอย่างการด้าเนินงานหรือไม่ 
 - กรณีต้นแบบของห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต) ที่มีเป้าหมายในการด้าเนินการตั งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร 
 



๑๒ 
 

 หน่วยงานตอบชีแ้จง 
 - กรณีของส านักงานอุทยานการเรียนรู้  (TK Park) ควรเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าที่เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ น เนื่องจากส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ต้องด้าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งหากท้องถิ่นไม่มีการลงทุนเกี่ยวกับพื นที่และอาคารรวมถึงการจ้างบุคลากรก็จะไม่สามารถด้าเนินการได้  
ในส่วนของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้จะเป็นผู้น าหนังสือไปมอบให้ตลอดจนการอบรมบุคลากรและ
สอนการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเจรจาหลายครั งแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ได้ข้อสรุปในการสร้างอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) นอกจากนี ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้จัดหาเงินทุนให้กับเทศบาลในการสร้างอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) 
 - ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มีจ านวน ๒๘ แห่ง ๒๑ จังหวัด ซึ่งในส่วนของระดับจังหวัดได้
เปิดอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ขึ้นใหม่ประกอบด้วยจังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดล าปาง และมีแผนที่จะเปิด
ขยายต่อไปคือที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตาก ในส่วนของระดับต าบลได้มี
โครงการศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านจ านวน ๒๐๐ แห่ง โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ในส่วนระดับจังหวัดได้ด าเนินการร่วมกับพ้ืนที่เพ่ือที่จะขอให้มีการสนับสนุน
งบประมาณให้สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library) ที่ดี
ที่สุดของประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถน าบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่ง
เป็นการลดความเหลื่อมล้ าอีกทางหนึ่งในด้านการเรียนรู้อีกด้วย   

 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)        ๔๙๐,๑๕๙,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ในการปรับโครงสร้างรัฐบาลไม่ควรเป็นสถาบันหรือองค์กร และการด้าเนินงานในบางส่วนมีความ
ซ ้าซ้อนกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในขณะนี มีข้อมูลที่กระจัดกระจายควรมีการรวมศูนย์เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณและหน่วยงานต่างๆ สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการด้าเนินงานได้ เช่น การจัดท้า Big Data 
และการจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud และในส่วนของโปรแกรม MICE งบประมาณใกล้เคียงกับงบประมาณในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยการตั งเป้าหมาย
ตัวชี วัดและงบประมาณจะต้องสอดคล้องไปถึงการด้าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 - กรณีการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) และ Open Data เป็นภารกิจของ
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และจะด้าเนินการ
อย่างไรให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 - Common platform ตัวชี วัดในแต่ละปีควรเพ่ิมขึ นอย่างชัดเจน และแผนการด้าเนินงาน Digital ID ที่
ควรจะเป็นการบริการสาธารณะปัจจุบันเป็นอย่างไร 

- กรณีระบบ Cyber securitysystems ซึ่งควรจะเป็น Common platform จากส้านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลซึ่งจะช่วยลดความซ ้าซ้อนได้ เป็นอย่างมาก ตลอดจนระบบ Personal data หรือ database  
จะท้าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอีกเป็นจ้านวนมากในส่วน Open Data ต้องมีตัวชี วัดที่ชัดเจนแต่ระบบภาษีไปไหน
เป็นระบบที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันระบบ e-budgeting และระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซ่ึงต้องด้าเนินการในการเปิดเผยผลลัพธ์ของการจัดซื อจัดจ้างด้วย 



๑๓ 
 

- การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One stop service ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะว่ามีบริการใดบ้าง และ
ระบบกฎหมายกลาง Low platform ควรเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลจากกฎหมายว่า
ต้องการแก้กฎหมายใดและต้องการให้แก้กฎหมายเป็นแบบใด 

- กรณีระหว่างระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) กับ
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ต่างกันอย่างไร ซึ่งการแลกเปลี่ยนต้องตั งตัวชี วัดว่าจ้านวนระบบที่
เชื่อมต่อกันจะเพ่ิมเท่าใด และหากต้องการที่จะท้าให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันต้องใช้อ้านาจของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าระบบฐานข้อมูลใหม่ทุกระบบของภาครัฐจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ ซึ่งข้อมูล
จะสามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ได้โดยอัตโนมัติ 

- กรณีภารกิจด้านข้อมูลในการแบ่งหน้าที่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นในลักษณะใด 
- แผนการด้าเนินงานระบบ Digital ID เป็นแผนที่มาก่อนหรือหลังแผนระบบ NDID ซึ่งไม่ต้องการให้

บริษัทเอกชนมาผูกขาดกับระบบดังกล่าว 
 - ขอให้พิจารณาในการน าระบบ หมอชนะ มาใช้แทนระบบ ไทยชนะ เนื่องจากในการเปิดประเทศนั้น
ระบบหมอชนะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบไทยชนะในการควบคุมโรค 

- กรณีแผนการด้าเนินงานในปีถัดไปจะมีบริการระบบที่สามารถเปิดเผยข้อมูลและใช้บริการได้ 
ตัวอย่างเช่น หนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับภาครัฐ (BlockChain for Government Services) ที่
เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี แจงว่ากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดูแลรับผิดชอบดิจิทัลในภาพรวมของประเทศที่มี
ผลกระทบกับประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดูแล
รับผิดชอบดิจิทัลของภาครัฐทั งหมดที่ต้องเป็นหน่วยสนับสนุนเพ่ือให้ภาครัฐน้าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมีการ
รวมศูนย์เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการด้าเนินงานได้ เช่น ด้านระบบ E-Mail หรือด้านระบบ 
conference เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นน้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนได้
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ระบบนวัตกรรมในการจับคู่กับภาคเอกชนเพ่ือให้บริการกับท้องถิ่น 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระบบการจัดการขยะ และระบบการจัดการบุคคล HR เป็นต้น ในส่วนการ
จัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเป็นผู้ดูแลในเรื่อง platform ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจะดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างพื นฐาน (infrastructure) 
 - ชี แจงกรณี Open Data จะต้องมีการขยายชุดข้อมูลโดยค้านึงถึงความต้องการของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและจะประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ น ส่วนกรณีของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและได้ด้าเนินการด้านบริการไปแล้วในเรื่องการขอ
ใบอนุญาตจ้านวน ๗๘ ใบอนุญาต ๒๕ ธุรกิจ และจะพัฒนาต่อไปที่มีอยู่ในแผนรัฐบาลดิจัลเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมุ่ง
ไปสู่การบริการแบบดิจิทัล 
 - กรณีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไปด้าเนินการปรับปรุงแผนการด้าเนินงานในปีถัดไปซึ่งจะมุ่งเน้นถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (impact) มากยิ่งขึ นโดยจะแสดงให้เห็นถึงการลดค่าใช้จ่ายและประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ นได้อย่างไร 
 - ชี แจงกรณี Common platform มีแผนที่จะเริ่มทดสอบในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
โดยส่วนหนึ่งจะด้าเนินการร่วมกับกรมการปกครองตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของระบบ Digital ID 
 - ชี แจงกรณีระบบ Cyber securitysystems เนื่องจากปัจจุบันมีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการ ซึ่งส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเป็นผู้รับนโยบายและจะเป็นผู้ไปขับเคลื่อน



๑๔ 
 

ภายใต้หน่วยงานภาครัฐให้ระบบมีความม่ันคงและปลอดภัยเช่นเดียวกันกับระบบ Personal data ตลอดจนระบบ 
Open Data จะไปด้าเนินการว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงของข้อมูลได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ น 
 - ชี แจงกรณีระบบกฎหมายกลาง Low platform ได้มีการทดลองระบบและสามารถเปิดใช้บริการได้ใน
ไตรมาสแรก 

- กรณีระหว่างระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS)  
กับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ต่างกันอย่างไร ได้ขอชี แจงว่าระบบ (E-CMS) ใช้แรกเปลี่ยนระบบ
สารบัญที่ใช้ส้าหรับรับ-ส่งหนังสือราชการเท่านั น แต่ระบบ (GDX) จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ช่วยท้าให้เกิดการลดส้าเนาการขอเอกสารกับ
ประชาชน ซึ่งหากหน่วยงานรัฐต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนสามารถเช็คผ่านระบบดังกล่าวได้ โดยได้ตั ง
ตัวชี วัดที่เชื่อมโยงกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก้าลังด้าเนินการขยายไปยังกรมสรรพากร 
ซึ่งคาดว่าจะมีหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ น ส่วนในกรณีที่ท้าให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันต้องใช้อ้านาจของ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการออกมาตรฐานต่างๆนั น เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรฐานไปแล้ว
จ้านวน ๒ ฉบับ คือมาตรฐานการจัดท้าข้อมูลธรรมาภิบาลภาครัฐ และมาตรฐานการท้า Open Data ซึ่งอยู่
ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน Digital ID จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซ่ึงจะก้าหนดข้อมูล
มาตรฐานและจะสามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ต่อไป 

- กรณีภารกิจด้านข้อมูลในการแบ่งหน้าที่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นในลักษณะใด ซึ่ง
ข้อมูล (Data) ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะดูแลรับผิดชอบในการให้หน่วยงานต้นทางจัดท้าข้อมูลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและรวบรวมให้เกิดฐานข้อมูลส้าหรับการเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะรวมถึงการท้าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้น้าข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการท้าการ
วิเคราะห์เพือ่ให้ฝ่ายนโยบายน้าไปใช้ในการก้าหนดนโยบายตลอดจนการติดตามการด้าเนินการของภาครัฐต่อไป 

- ชี แจงกรณีแผนการด้าเนินงานระบบ Digital ID เป็นแผนที่มาก่อนหรือหลังแผนระบบ NDID อย่างไรนั น 
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกิดจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงการคลังร่ วมกันจึงท้าให้
เกิดบริษัทเอกชนขึ นมา โดยระบบ NDID จะเป็นตัวกลางในภาคเอกชน แต่ระบบ Digital ID จะใช้ส้าหรับภาครัฐที่
มีไว้ส้าหรับให้ประชาชนมาใช้บริการซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการ 

- กรณีระบบหมอชนะที่ก้าลังพัฒนาให้เป็นระบบ Digital Passport ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่จ้าเป็น ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการท้าประกัน
สุขภาพก่อนเดินทางเข้าประเทศ 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอข้อมูลระบบ database ภาครัฐทั้งหมด 
และหากไม่มีข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบูรณาการได้อย่างไรและตัวชี้วัดของ standard policy regulation  
มีอะไรบ้าง ตลอดจนข้อมูลของระบบ AI Service Platformและ Social design 
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ๕๒๗,๕๑๗,๓๐๐     บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - แนวทางหลังจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะด้าเนินการอย่างไรต่อไป 
 - กรณีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้มีการตั งตัวชี วัดในการกระจายรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ้านวน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงเหลือจ้านวน ๘๗,๗๐๐ ล้านบาท แต่งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรลดไปเพียงจ้านวน ๓๘ ล้านบาทเท่านั น และมีกิจกรรมในบางโครงการ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ การเบิกจ่ายยังเป็นศูนย์ เช่น การผลิตสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ทางสปอตโฆษณา ซึ่งรายจ่ายลักษณะดังกล่าว
เป็นรายจ่ายในการรายการผลิตที่สามารถบอกจ้านวนครั งได้และต้องเผยแพร่ตลอดปีงบประมาณ เพราะเหตุใด
เมื่อสิ นสุดเดือนพฤษภาคมแล้วจึงยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด รวมถึงรายจ่ายทางด้านวารสารเช่นเดียวกัน 
(เอกสารขาวคาดแดงหน้า ๕๔ - ๕๘) และผลการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร ซึ่งหากไม่ได้ใช้งบประมาณแต่ได้รับการ
จัดสรรไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการวางแผนการด้าเนินการไว้อย่างไร และมีแผนการใช้งบประมาณในการเดินทางไป
ต่างประเทศและอบรมสัมมนาจ้านวนเท่าใด ซึ่งเห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีภารกิจที่ไม่ได้ใช้งบประมาณและจะมี
งบประมาณเหลือจ่ายสามารถน้ามาใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้หรือไม่เพ่ือลดงบประมาณจ้านวน ๑๙๑ ล้านบาทในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้ในปีถัดไปประเมินว่าผล
อย่างไรบ้าง เนื่องจากต่างชาติไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องเดินทางมาประชุมในประเทศ 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี แจงว่าในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ได้ปรับกลยุทธ์เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 ดังนั น งบประมารในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ขอรับการจัดสรรจะเป็นในส่วนงบประมาณสนับสนุนที่ลดลง โดย
คาดว่าจะจัดงานในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแต่งบประมาณ
ส่วนใหญ่จะเป็นของการดึงงานต่างๆ มาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี  งบประมาณที่ได้ปรับแล้วนั นในการจัดการ
ตั งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการจัดงานจ้านวน ๒๐ กว่างาน ดังนั นจึง
ยังมีงบประมาณในการสนับสนุนอยู่ รวมถึงงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจัด
ประชุมในประเทศไทยที่ได้ด้าเนินการมาแล้วและจะด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 - กรณีรายจ่ายทางด้านวารสาร (เอกสารขาวคาดแดงหน้า ๕๔ - ๕๘) ซึ่งรายงานเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เป็นช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงไม่ได้น้าไปใช้เกี่ยวกับการสื่อสารมาก
นักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณในประเทศ ส่วนงบประมาณเก่ียวกับการด้าเนินงานในต่างประเทศได้ด้าเนินงาน
ตั งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งปัจจุบันได้มีการผูกพันงบประมาณ ๘๓ เปอร์เซ็นต์ และในส่วนที่เหลือจะด้าเนินการต่อไป
ในเดือนกันยายน 
  รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาด Mice ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

 
 
 
 



๑๖ 
 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)   ๑๗๓,๓๖๓,๑๐๐        บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีเมืองสร้างสรรค์ (Creativecity) ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมีการประสานงานใน
เรื่องการท้าการตลาดและการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ น 
 - ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีแผนการด้าเนินงานในพื นที่ตามจังหวัดต่างๆ 
ที่เป็นจังหวัดรองอย่างไร 
 หน่วยงานตอบชี้แจง  
 - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ได้การเติมความรู้ให้กับประกอบการ 
นักเรียนหรือผู้ที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น การ
อบรมการท้าออนไลน์เพ่ือให้คุณภาพในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ น 
ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจ้าหน่ายซึ่งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้น้าผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดและด้านการขายในตลาดปกติและตลาดออนไลน์ ซึ่งกรณีเมืองสร้างสรรค์ (Creative city) ได้ด้าเนินการ
มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ – ๕ ปี ได้มีพื นที่ในระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบลเข้ามาเป็น
เครือข่าย (Creative Districts) จ านวน ๕๗ พ้ืนที่ใน ๒๘ จังหวัด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีพื นเครือข่ายเพ่ิมขึ น
จ้านวน ๑๕ พื นที่ เนื่องจากในแต่ละพื นที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื นที่ซึ่งการพัฒนาในแต่ละพื นที่จะเป็นไปตาม
พื นที่เพ่ือท้าให้เกิดความแตกต่างของสินค้าและบริการ ตลอดจนได้มีโครงการ  Storytelling เพ่ือหาลักษณะเด่น
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ น 
 - ส่วนแผนการด้าเนินงานในพื นที่ตามจังหวัดต่างๆ ที่ เป็นจังหวัดรองนั น ในปี พ .ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้
ด้าเนินการจ้านวน ๕๗ พ้ืนที่ใน ๒๘ จังหวัด ได้เริ่มด้าเนินการจัดท้าโครงการต้นแบบคือโครงการยกระดับย่าน
เจริญกรุง (Charoenkrung Creative Districts) โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design 
Week) และโครงการอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล (Isan Creative Festival) และได้มีการขยายโครงการในพ้ืนที่จังหวัด
ที่เป็นเมืองรองมากยิ่งขึ้น เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดล าปาง จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  และการที่น า 
(Creativecity) มารวมกันเนื่องจากมีระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันแต่จะต้องสร้างความ
แตกต่างในแต่ละพ้ืนที ่
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